



ข่าวสาร

ศรีพิบูล



งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๕ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร/แฟกซ์ ๐๕๕-๒๖๗๑๐๘ <http://www.psr.u.ac.th>

ฉบับที่ ๖๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒

จากน้องเพื่อพี่.. ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

ผศ.สมบัติ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ กลุ่มเพื่อนพ้อง
น้องพี่พิบูลสงคราม จะจัดงานด้วยบรรยากาศแบบสบาย ๆ
ให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ โดยรวมกลุ่มเพื่อน
สมาชิกอาจารย์อาวุโส อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ
อาจารย์รุ่นใหม่ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่-น้อง ให้ยังคงซึ่งความรัก
ความผูกพัน จากรุ่นสู่รุ่น ถ่ายทอดประสบการณ์ของความเป็น
ครูจากพี่สู่น้อง ให้ชาวราชการรุ่นใหม่ได้รู้สึกตระหนักถึง
คุณค่าของความเป็นครู การรู้จักพี่ รู้จักน้อง ภายใต้อาณา
“จากน้องเพื่อพี่ ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ” ในวันพุธที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
สิริราชภัฏ ส่วนวงจันทร์ ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว นอกจาก
จะเป็นการขอบคุณพี่ใหญ่แล้ว ยังถือเป็นการพบปะสังสรรค์
พักผ่อน ฟังเพลง ร่วมกันอีกด้วย

จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร และเพื่อนพ้องน้องพี่พิบูล-
สงคราม ร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว (กลุ่ม
Young Blood สวมเสื้อรุ่นสีดำขลิบเขียวร่วมงาน)

แนวทางการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา

งานวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ
อเมริกาประจำประเทศไทย จะจัดการบรรยายพิเศษ โดยกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะ เรื่อง
“แนวทางการศึกษาต่อและทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา” ในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ -
๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๙ ชั้น ๒ อาคาร ทีปวิชัย ส่วนทะเลแก้ว เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการศึกษาต่อ
หรือทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกต้อง

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ตามวัน และเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งาน
วิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ชั้น ๒ อาคารทีปวิชัย โทรศัพท์ภายใน ๙๒๕๒

ขอเชิญอบรมเกี่ยวกับ

Software Anti Virus and Spam

อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติ
งบประมาณให้ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดซื้อโปรแกรม Anti Virus
เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาตัว
อย่างรวดเร็ว และทำให้เกิดผลเสียกับการทำงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างมากนั้น

ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัด
หาโปรแกรม Anti Virus (Symantec Endpoint Protection)
เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้งาน ซึ่งทางบริษัท
อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการอบรม
การติดตั้งและการใช้งานให้กับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายใน
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแจกโปรแกรมให้กับผู้เข้ารับการอบรม
ด้วย ซึ่งมีทั้งหมด ๓๐๐ License ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน
๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ IT ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์

ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
ดังกล่าว ตามแบบฟอร์มที่แนบให้ทุกหน่วยงาน แล้วส่งคืนที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒

แจ้งผลการประเมินคุณภาพ แบบไม่เป็นทางการ ผ่านระบบ CHE QA Online

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งทางสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ส่งผลการดำเนินงาน และผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการผ่านระบบ CHE QA Online ให้ผู้บริหารทุกคนได้รับทราบและพิจารณาร่วมกัน ก่อนที่ผู้ประเมินจะดำเนินการส่งฐานข้อมูลดังกล่าว ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ (ตามแผนการดำเนินงานหลังการตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมิน ด้านล่าง) โดยท่านสามารถศึกษาและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ <http://www.cheqa.mua.go.th/> เลือก “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” และเลือก “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ในชื่อผู้ใช้งาน : psru_president รหัสผ่าน : 1234

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือทักท้วงใด ๆ สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๗๗ เบอร์ภายใน ๙๒๔๐, ๙๒๔๑, ๙๒๔๔

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายหลังการตรวจเยี่ยม ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยฯ

๑. เลขานุการจัดเก็บเอกสารร่างผลการประเมินขั้นต้น และรวบรวมข้อวิเคราะห์ในแต่ละตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของกรรมการทุกท่านให้แก่ประธานกรรมการ

๒. ประธานกรรมการ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบ CHE QA Online และพร้อมให้กรรมการตรวจสอบอีกครั้ง ภายในวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒

๓. กรรมการตรวจสอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบ CHE QA Online ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งที่เลขานุการ (คุณอนุวัทย์ เรื่องจันทร์ โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๙๖ - ๖๒๒๕) เพื่อดำเนินการแก้ไขผ่านระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒

๔. เลขานุการติดต่อผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบ CHE QA Online ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ หากมีข้อโต้แย้งใดใด ให้แจ้งที่เลขานุการ (คุณอนุวัทย์ เรื่องจันทร์ โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๙๖ - ๖๒๒๕) เพื่อแจ้งให้ประธานฯ หรือกรรมการพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ภายในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒

๕. ประธานกรรมการยืนยันการรายงานผลการประเมิน และส่งข้อมูลไปยัง สกอ. ผ่านระบบ CHE QA Online วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ (สิ้นสุดการแก้ไข)

สำนักวิทยบริการฯ แจ้งขั้นตอนการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์จากที่บ้าน ดังนี้

๑. เปิด Internet Explorer แล้วไปที่ Tools -> Internet Option เปิดแถบ Connections จะพบกับหน้าจอดังต่อไปนี้ (สำหรับ IE เวอร์ชัน ๔ หรือต่ำกว่า จะอยู่ที่ View -> Inter Option) ดังภาพที่ ๑

๒. จากนั้นเลือก Connection ที่ต้องการตั้งค่า proxy จากกรอบ Dial-up and Virtual Private Network settings (หากคุณมีการทำไอคอนหมุนโทรศัพท์เอาไว้หลายอัน ตรงนี้ก็จะมีรายการให้เลือกพอสมควร) แล้วคลิกที่ปุ่ม Settings... ก็จะมีปรากฏหน้าจอดังภาพที่ ๒

๓. หน้าจอนี้ให้ทำเครื่องหมายถูกตรงช่องที่เขียนว่า Use a proxy server for this connection (These settings will not other connection) แล้วใส่ Address เป็น IP Address หรือชื่อของ proxy server ที่ต้องการ ส่วน Port ก็ใส่หมายเลขพอร์ต ที่ใช้เชื่อมต่อกับ proxy server นั้น ๆ คลิก OK และคลิก OK อีกครั้ง

(เมื่อเลิกใช้งานให้นำค่าที่ตั้งไว้ ออก ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์อื่นได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักวิทยบริการฯ โทร. ๐ - ๕๕๒๑ - ๖๓๘๖)



ภาพที่ ๑



ภาพที่ ๒